

ธรรมนิติ DHARMNITI

รับลงประกาศและโฆษณาทุกชนิด

สนใจลงประกาศติดต่อ
โทร. (02) 555-0923
E-mail : contact@thaicorporatenews.com



ข่าวผู้ถือหุ้น

หนังสือพิมพ์ ราคา 5 บาท

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2006 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562



HOT LINE

สำรองที่นั่งอบรมสัมมนา
02-555-0700 กด 1
Download หลักสูตรอบรมได้ที่
www.dst.co.th

บริการออกแบบ
และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
ทุกชนิด
02-555-0920

In-House Training

บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร
ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์
ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรม
ครอบคลุมทุกสาขาวิชา

แนะนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

- Update มาตรฐานการบัญชี
- Update ภาษีอากร
- Finance for Non-Finance
- เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน
- พัฒนาทักษะหัวหน้างาน
- Service Skill
- Team Work
- การเสริมสร้างภาวะผู้นำ
- Sales Strategy
- HR for Non-HR
- กฎหมายแรงงาน
- ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
ฝ่าย In-House Training
โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720
E-mail : urasa@dharmainiti.co.th
Website : www.dst.co.th

สอบถามขั้นตอนการลงประกาศ นสพ.ข่าวผู้ถือหุ้น
โทร. (02) 555-0923-25
www.dst.co.th

- ดาวนโหลดแบบฟอร์มลงประกาศ
- ดาวนโหลดตัวอย่างหนังสือประชุม
- ปฏิทินลงโฆษณา
- ตรวจสอบรายชื่อลงประกาศ

กรมบัญชีกลาง พร้อมจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม.

กรมบัญชีกลางเร่งดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และธนาคารต่างๆ เพื่อเตรียมจ่ายเงินค่าป่วยการที่ปรับเพิ่มเป็นเดือนละ 1,000 บาทต่อคน ให้กับอาสาสมัคร อสม. พร้อมจ่าย 20 มี.ค. 62

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่ได้แจ้งข่าวว่า กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเพิ่มค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จากเดือนละ 600 บาท/คน เป็นเดือนละ 1,000 บาท/คน ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562 นั้น กรมบัญชีกลางได้เร่งดำเนินการร่วมกับสำนักงานประมาณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และธนาคารต่างๆ ซึ่งขณะนี้กรมบัญชีกลางได้รับข้อมูลรายการขอเบิกเงินจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว และได้ประสานงานร่วมกับธนาคารต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินค่าป่วยการให้กับอาสาสมัคร อสม. จำนวน 1,024,407 ราย เป็นเงินกว่า 1,814 ล้านบาท โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิในวันที่ 20 มีนาคม 2562

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวย้ำว่า การจ่ายเงินค่าป่วยการฯ ดังกล่าว จะจ่ายเงินเพิ่มย้อนหลังให้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ซึ่งกรมบัญชีกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ เพื่อให้การจ่ายเงินในครั้งนี้เป็นไปตามขั้นตอน และรวดเร็วกว่ากำหนด เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัคร (อสม.) อีกทั้งเป็นการดำเนินการตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ที่ภาครัฐจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิแบบตรงตัวอีกด้วย

ฟรี! สำหรับท่านสมาชิกวารสารเอกสารภาษีอากร

สามารถรับชมได้ในแอปพลิเคชันวารสารกฎหมายและกฎหมายผ่านโมบายล์อินเทอร์เน็ต

ในรูปแบบ **e-Book**

www.dst.co.th > e-MAGAZINE INDEX

‘กรมเจรจา’

เผย FTA ดันมูลค่าการส่งออกสินค้า เกษตรไทยโตขึ้นกว่า 245%

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ยกความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ช่วยมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรไทย กลุ่มผลิตภัณฑ์ ปศุสัตว์ และประมง (ไม่รวมสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร) ปี 2561 เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 245 เมื่อเทียบกับปี 2535 ก่อนที่ความตกลงเอฟทีเอฉบับแรกของไทยมีผลใช้บังคับ เผยหากความตกลงที่อยู่ระหว่างเจรจาสำเร็จ จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกสินค้าเกษตรไทยอีกมาก พร้อมชวนเกษตรกรและผู้ประกอบการใช้สิทธิประโยชน์จากเอฟทีเอ 13 ฉบับของไทยอย่างเต็มที่

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่า มูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรไทยในช่วงที่ผ่านมา ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีความตกลงการค้าเสรีหรือเอฟทีเอเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยผลักดันการส่งออก สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการไทย ปัจจุบันไทยมีความตกลงเอฟทีเอแล้ว 13 ฉบับ กับ 17 ประเทศ ได้แก่ อาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์เปรู และชิลี ซึ่งไทยประสบความสำเร็จในการผลักดันให้ประเทศคู่เจรจาลดเลิกการเก็บภาษีศุลกากรกับสินค้าเกษตรที่ส่งออกจากประเทศไทย ทำให้สินค้าเกษตรของไทยที่ส่งออกไปขายในประเทศคู่เอฟทีเอได้เปรียบคู่แข่ง และมีส่วนช่วยให้มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย กลุ่มผลิตภัณฑ์ ปศุสัตว์ และประมง (ไม่รวมสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร) เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ โดยในปี 2535 ซึ่งเป็นปีก่อนที่ความตกลงเอฟทีเอฉบับแรกของไทยกับอาเซียน หรือ อาฟต้า มีผลบังคับใช้ ไทยส่งออกสินค้าเกษตรไปสู่ตลาดโลกราว 6.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่ปี 2561 ไทยส่งออกสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลกกว่า 23.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวขึ้นถึงร้อยละ 245 นับจากความตกลงเอฟทีเอของอาเซียนมีผลใช้บังคับ โดยเป็นมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรจากไทยไปยังประเทศคู่เจรจา 17 ประเทศที่ไทยมีเอฟทีเอด้วย 14.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 64 ของการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยทั้งหมด โดยมีประเทศคู่ค้าสำคัญ 3 อันดับแรก คือ จีน อาเซียน และญี่ปุ่น โดยไทยส่งออกสินค้าเกษตรไปจีนเป็นอันดับที่ 1 มูลค่ากว่า 5.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวกว่าร้อยละ 738 เมื่อเทียบกับปี 2545 ก่อนที่จีนจะเริ่มลดภาษีสินค้าเกษตรให้ไทย สำหรับอาเซียนซึ่งเป็นตลาดส่งออกสินค้าเกษตรอันดับที่ 2 ไทยส่งออกไปมูลค่า 4.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวกว่าร้อยละ 667 เมื่อเทียบกับปี 2535 ก่อนที่อาเซียนจะเริ่มลดภาษีสินค้าเกษตร และญี่ปุ่นเป็นตลาดนำเข้าสินค้าเกษตรของไทยอันดับที่ 3 ซึ่งไทย

ส่งออกมูลค่ากว่า 3.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวกว่าร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับปี 2549 ก่อนที่ญี่ปุ่นจะลดภาษีสินค้าเกษตร โดยสินค้าเกษตรที่ไทยใช้สิทธิประโยชน์จากเอฟทีเอในการส่งออกอันดับต้น ได้แก่ ยางพารา มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์และแปรรูป โกสลดแช่แข็ง เป็นต้น

นางอรมน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สำหรับความตกลงเอฟทีเอที่ไทยอยู่ระหว่างการเจรจา ในปี 2561 ไทยมีการค้าสินค้าเกษตรกับสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป) 16 ประเทศ เป็นมูลค่า 14,705 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การค้ากับสมาชิกความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล สำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (บีเอ็มเอสที) 7 ประเทศ เป็นมูลค่า 580 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การค้ากับตุรกี มูลค่า 105 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การค้ากับปากีสถาน มูลค่า 106 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการค้ากับศรีลังกา มูลค่า 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ไทยยังมีแผนเจรจาเอฟทีเอในอนาคตกับกลุ่มประเทศที่ไทยมีมูลค่าการค้าสูง เช่น สหภาพยุโรป (EU) ที่ในปี 2561 ไทยมีการค้าสินค้าเกษตรด้วยเป็นมูลค่า 2,236 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สมาคมการค้าเสรียุโรป (EFTA) มูลค่า 43 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (EAEU) มูลค่า 68 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะช่วยให้ไทยจะสามารถขยายตลาดใหม่ สร้างความได้เปรียบและโอกาสในการค้าให้สินค้าเกษตรของไทย และจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของไทยในภาพรวมยิ่งขึ้น

นางอรมน เสริมว่า ปัจจุบันมีเกษตรกรไทยจำนวนมากที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาสินค้าเกษตรไทยออกสู่ตลาดต่างประเทศ จึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยใช้สิทธิประโยชน์ที่ไทยได้รับจากประเทศคู่เอฟทีเอลดภาษีศุลกากรให้กับสินค้าเกษตรส่งออกจากไทยให้เต็มที่ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศพร้อมให้คำปรึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการใช้ประโยชน์จากความตกลงเอฟทีเอ กฎระเบียบทางการค้า มาตรการทางภาษีและมาตรการที่มิใช่ภาษี หากผู้ประกอบการไทยสนใจสามารถตรวจสอบข้อมูลอัตราภาษีศุลกากร กฎระเบียบทางการค้าการลงพุนระหว่างไทยกับประเทศคู่เอฟทีเอ หรือข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรีได้ที่เว็บไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ <http://ftacenter.dtn.go.th> หรือศูนย์ FTA Center ชั้น 3 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หรือหมายเลข 02-507-7555

บริษัท นานี้กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รวมกลุ่มทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์

Table with columns: บัญชี, บทร, งบการเงินรวม, งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ. Rows include: สินทรัพย์หมุนเวียน, เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ลูกหนี้การค้า, ทรัพย์สินถาวร, อสังหาริมทรัพย์, ที่ดิน, ทรัพย์สินไม่มีตัวตน, รวมสินทรัพย์หมุนเวียน, รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน, รวมสินทรัพย์.

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

Table with columns: บัญชี, บทร, งบการเงินรวม, งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ. Rows include: หนี้สินหมุนเวียน, เงินฝากและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน, เจ้าหนี้การค้า, หนี้สินไม่มีตัวตน, รวมหนี้สินหมุนเวียน, หนี้สินไม่หมุนเวียน, เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน, หนี้สินไม่มีตัวตน, รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน, รวมหนี้สิน, ส่วนของผู้ถือหุ้น, ทุนเรือนหุ้น, ทุนจดทะเบียน, ส่วนเกินทุน, ส่วนเกินกำไรสุทธิ, ส่วนเกินกำไรสุทธิ, รวมส่วนของผู้ถือหุ้น, รวมส่วนของผู้ถือหุ้น.

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย
SRI AYUDHYA GENERAL INSURANCE

เลขทะเบียน 0107554000259

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561. Table with columns for 31 Dec 2561 and 31 Dec 2560, split into Assets (สินทรัพย์) and Liabilities (หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น).



ลงชื่อ... ผู้มีอำนาจลงนาม (นายชุตติ์ สาลี)
ลงชื่อ... ผู้มีอำนาจลงนาม (นายทิวากร กาญจนกิจ)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่องบการเงินอย่างย่อ

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ

บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

งบการเงินอย่างย่อประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินโดยย่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยย่อสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งนำมาจากงบการเงินของบริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินอย่างย่อมีความสอดคล้องในสาระสำคัญกับงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว

งบการเงินอย่างย่อ

งบการเงินอย่างย่อไม่ได้รวมการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังนั้น การอ่านงบการเงินอย่างย่อและรายงานของผู้สอบบัญชีไม่สามารถแทนการอ่านงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วและรายงานของผู้สอบบัญชีได้ งบการเงินอย่างย่อและงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วไม่ได้สะท้อนถึงผลกระทบของเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วและรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้วตามรายงานลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งรายงานดังกล่าวรวมถึง

- การสื่อสารเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบันตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า)

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินอย่างย่อ

ผู้บริหารมีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อการจัดทำงบการเงินอย่างย่อ เพื่อให้ประกาศนียบัตรหนึ่งหรือพิมพ์และเปิดเผยประกาศไว้ ณ ที่ทำการของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างย่อว่ามีความสอดคล้องในสาระสำคัญกับงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วหรือไม่จากการปฏิบัติตามของข้าพเจ้าซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 810 (ปรับปรุง) "งานการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ"

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

Signature of Auditor

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035
บริษัท ศิลอยท์ พูช โธมัทสุ ไซยต สอนบัญชี จำกัด



ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย
SRI AYUDHYA GENERAL INSURANCE

เลขทะเบียน 0107554000259

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

Table with 5 columns: Description, 31 ธันวาคม 2561, 31 ธันวาคม 2560, Description, 31 ธันวาคม 2561, 31 ธันวาคม 2560. Rows include assets like 'เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด' and liabilities like 'หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น'.

งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

Table with 3 columns: Description, 2561, 2560. Rows include 'กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น' and 'กำไรสุทธิ'.

ข้าพเจ้าขอรับรองความถูกต้องของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ลงชื่อ: [Signature] ผู้มีอำนาจลงนาม
(นายสุทธิศักดิ์ ชาติ)
ลงชื่อ: [Signature] ผู้มีอำนาจลงนาม
(นายทิวากร กาญจนนิจ)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อการเงินอย่างย่อ

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ

บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

งบการเงินอย่างย่อประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินโดยย่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นโดยย่อสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินอย่างย่อมีความสอดคล้องในสาระสำคัญกับงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว

งบการเงินอย่างย่อ

งบการเงินอย่างย่อไม่ได้รวมการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังนั้น การอ่านงบการเงินอย่างย่อและรายงานของผู้สอบบัญชีไม่สามารทดแทนการอ่านงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วและรายงานของผู้สอบบัญชีได้ งบการเงินอย่างย่อและงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วไม่ได้สะท้อนถึงผลกระทบของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วและรายงานของผู้สอบบัญชีฉบับนี้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ข้าพเจ้าได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้วตามรายงานฉบับนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2562
- การถือสารเรือสำเภาในการตรวจสอบ (เรือสำเภาในการตรวจสอบคือเรือต่าง ๆ ที่มีเรือสำเภาอยู่ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบันตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า)

ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่งบการเงินอย่างย่อ

ผู้บริหารมีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อการจัดทำงบการเงินอย่างย่อ เพื่อให้ปราศจากข้อผิดพลาดที่มิใช่การบิดเบือนที่อาจเกิดขึ้นได้จากการของบริษัทร

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างย่อว่ามีความสอดคล้องในสาระสำคัญกับงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วหรือไม่จากการปฏิบัติตามของข้าพเจ้าซึ่งขึ้นอยู่กับมาตรฐานการสอบบัญชีที่ 810 (ปรับปรุง) "การรายงานงบการเงินอย่างย่อ"

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

[Signature]

นิตสาร ทรงมณี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035

บริษัท ดิลอชท์ พูซ โฆทากู โซซเซต สอนบิยูซี จำกัด

บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 898 อาคารเพนทิตาเวออร์ ชั้น 18 โซน A ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กทม 10330

Sri Ayudhya General Insurance Public Company Limited

898 Phoenchit Tower, 18th Floor, Zone A, Phoenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

Tel +66 2657 2555 Fax +66 2657 2500 www.sagi.co.th